

ทีเอสแอล อัดแคมเปญ ส่งท้ายปี ด้วยโปรโมชั่นสุด ร้อนแรง ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีในปี 2559

ทีเอสแอล อัดแคมเปญ ส่งท้ายปี ด้วยโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีในปี 2559

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรและจำหน่ายยนตรกรรม
ชั้นนำระดับพรีเมียม จัดโปรโมชั่น สุดร้อนแรง ส่งท้ายปี เพื่อรองรับการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคก่อนนโยบายการ
ปรับขึ้นโครงสร้างภาษีรถยนต์ในปี 2559

คุณดำรงค์ นิลรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่าจากการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยเปลี่ยนจากเดิม ที่มีการคิดภาษีจากปริมาตรกระบอกสูบและแรงม้า เป็นการ
คำนวณจากการปล่อยมลพิษ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ ทีเอสแอล ได้เตรียมยนตรกรรมชั้นนำมากมายออกบูธพร้อมจัดโปรโมชั่นสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจ
เลือกสรรและต้องการซื้อรถยนต์ในช่วงสิ้นปีก่อนการปรับภาษีดังกล่าว อาทิเช่น Mercedes Benz S300 Hybrid
ผ่อนดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 48 เดือน และ PORSCHE รับส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท อีกทั้ง Alphard/Vellfire และ
Toyota Harrier รับฟรีทองคำหนัก 10 บาท คุณดำรงค์ ได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าลูกค้าที่ซื้อรถกับ ทีเอสแอล จะได้รับ
บริการที่เหนือระดับ ด้วยการเป็นสมาชิกของบัตร มิราเคิล และวางใจได้กับการบริการหลังการขายด้วยทีมช่างผู้
ชำนาญการ และศูนย์บริการมาตรฐานที่เปรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย

สามารถพบกับบูชยนตรกรรมชั้นนำระดับพรีเมียม พร้อมโปรโมชั่นสุดเร้าใจได้ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน ตามด้วยวันที่ 4-13 ธันวาคม ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ปิดท้ายด้วยบูชศูนย์
การค้า เมกาบางนา ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TSL Call Center
02-269-9999 หรือทาง www.tsl.co.th

###

เกี่ยวกับทีเอสแอล

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในผู้นำเข้าและจำหน่ายยนตรกรรมระดับหรูชั้นนำจากทั่วโลก
ของประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายมาตรฐานแบบครบวงจรในชื่อ ทีเอสแอล ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
ที่ให้บริการโดยผู้ชำนาญการเฉพาะรถยนต์นำเข้าทุกรุ่นด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ยาวนานกว่า 30 ปี และ
เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์-เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งมีจุดให้บริการถึง 4 ศูนย์บริการได้แก่

สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต เพื่อตอบสนองธรรมเนียมที่เหนือกว่าของคนที่มิไล่
สไต้ล้เหือระดับเช่นคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โซว์รุมของทีเอสแอลทั้ง 4 สาขา หรือ TSL Call Center
02-269-9999 หรือเว็บไซต์ www.tsl.co.th